

Krông Pa, ngày 10 tháng 3 năm 2020

**BẢN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN**  
**Về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020**

Tôi tên: Nguyễn Tiến Triều; sinh ngày 25/10/1952

Chức vụ trong Đảng, chính quyền: Bí thư Chi bộ, chủ tịch Hội Nạn nhân CDDC huyện

Sinh hoạt tại Chi bộ Khối Xã hội huyện

Thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Căn cứ vào nội dung chuyên đề 2020 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "*Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*". Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, tôi xin phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo các chuẩn mực đạo đức tác phong Hồ Chí Minh năm 2020 như sau:

1. Về thực hiện nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bản thân xây dựng chuyên đề nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên năm 2020.

2. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

Bản thân thực hiện 2 nhiệm vụ được giao đó là: chủ tịch Hội nạn nhân CDDC huyện và Bí thư Chi bộ Khối Xã hội

Về nhiệm vụ chủ tịch Hội NNCDDC huyện: phải thực hiện tốt các phong trào trọng tâm của Hội, đặc biệt là phong trào chăm sóc nạn nhân CDDC, làm tốt công tác vận động ủng hộ quỹ nạn nhân CDDC năm 2020. Tổ chức tặng quà cho các nạn nhân vào các dịp 27/7, 10/8, tết nguyên đán năm 2020, thăm hỏi nạn nhân ốm đau, từ trần, củng cố tổ chức hội, kết nạp hội viên mới.

Về thực hiện nhiệm vụ Bí thư chi bộ: Duy trì tốt các buổi sinh hoạt Chi bộ theo Điều lệ Đảng quy định, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Chi bộ và từng đảng viên, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm trong Chi bộ và toàn khối. Thực hiện tốt các chủ trương của cấp ủy đảng đề ra, như: duy trì sinh hoạt đầu giờ vào sáng thứ hai hàng tuần, thực hiện tốt các chế độ báo cáo tháng, quý, năm của Chi bộ với huyện ủy. Thực hiện tốt chế độ thu, nộp đảng phí kịp thời, đầy đủ.

3. Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019

Vận động tốt phong trào ủng hộ quỹ nạn nhân CĐDC năm 2020 để làm tốt công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân vươn lên trong cuộc sống.

Củng cố xây dựng Hội cơ sở hoạt động có hiệu quả.

Vận động tốt các nạn nhân đi xông hơi giải độc ở tỉnh theo chỉ tiêu tỉnh đề ra.

Thực hiện tốt chế độ báo cáo của chi bộ năm 2020 theo đề ra.

**XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ**

*PTTƯ Bí thư*



*Bà Chi Hải*

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

*T. Triệu*

**Nguyễn Tiến Triệu**